



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” สนามจังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายป้องกันโรค และส่งเสริมคนรุ่นใหม่เป็นพลังในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระโรคเรื้อรัง</p>	-
<p><b>กาดช่วงเมืองน่าน ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. และจนท.สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมงานอาหารดีวิถีน่าน พร้อมมอบป้าย Street Food Good Health "อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ตามนโยบายน่านโมเดล ณ ถนนคนเดิน กาดช่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์)</p>	-
<p><b>สรุปผลดูแลคนไทยกลับจากอิสราเอล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, newtv, mcot, INN, thaipbs, acnews, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ PHEOC สรุปผลการดูแลสุขภาพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยังเหลือนอนรักษาใน รพ. 2 ราย ได้แก่ 1.ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากตกรถ รักษาที่ รพ.เลิดสิน ได้รับการผ่าตัด ปัจจุบันอาการทั่วไปดีขึ้น เตรียมส่งตัวไปรักษาที่ รพศ.อุดรธานี 28 ต.ค. นี้ และ 2.ผู้ป่วยมีผื่นเรื้อรัง รักษาที่สถาบันราชประชาสมาสัย แพทย์วินิจฉัยเป็นไ้ซ้รากลากใหญ่ หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะอาการดีขึ้น มีแผนให้ออกจาก รพ. หลังไข้ลดลงเกิน 48 ชั่วโมง สำหรับภาพรวมคัดกรองสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับแล้ว 32 ชุด รวม 5,309 ราย พบส่วนใหญ่มีอาการด้านสุขภาพจิต คือ อาการไม่สบายใจ ส่วนอาการทางกายที่พบ ได้แก่ บาดเจ็บ อาการทางเดินหายใจ โรคประจำตัว อาการทางผิวหนัง ไข้ ไอ และ มีไข้ ปวดศีรษะ ตามลำดับ</p>	-
<p><b>เตรียมพร้อมรับมือ PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก มอบข้อสั่งการ 7 ข้อ ให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ เตรียมการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ แจกเตือนสถานการณ์ เร่งสื่อสารเชิงรุกสร้างความรู้เตรียมความพร้อมเปิดคลินิกมลพิษ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมเปิดศูนย์รับมือหากสถานการณ์รุนแรง หากค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ EOC รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่น และสนับสนุน อปท. ในการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลดฝุ่น</p>	-
<p><b>ระดมสมองเดินหน้าจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, prd., thecoverage)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ตามที่ สะ.ประกาศว่าใน 100 วัน จะจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ นั้น สบยช. และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาวิชาการ และบริการ กำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ตรวจติดตาม และรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาระบบการรักษา โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มธัญญารักษ์ ว่า มีทีมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธัญญารักษ์ ใน 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านข้อมูลและวิชาการ ด้านการบริการผู้ป่วย และ ภารกิจ Regulator โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและระบบบริการสุขภาพด้านยาเสพติด ให้สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ และนโยบายของประเทศ ในการจัดตั้ง 1 จังหวัด 1 "มินิธัญญารักษ์" และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง รวมทั้งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p>	--
<p><b>ศูนย์รังสีรักษาทางระบบประสาท รพ.ประสาทเชียงใหม่</b></p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท พร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบประสาทในโซนภาคเหนือ โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการฟื้นฟูโดยหุ่นยนต์ฝึกเดิน ช่วยให้กลับมาเดินและใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วขึ้น</p> <p>- พญ.ศศิธร ศิริมหาพร ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท ใช้วิธีการสอดสายสวนหลอดเลือด ด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ โดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัด หรือการผ่าตัดมีความเสี่ยง ทำให้แผลที่เกิดจากการรักษามีขนาดเล็ก ระยะเวลาพักฟื้นน้อย ภาวะแทรกซ้อนต่ำ ผู้ป่วยเสียเลือดและปวดแผลน้อย สามารถรักษาและกลับบ้านภายในวันเดียว</p>	
<p><b>ศูนย์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, mcot, ch7, newtv, thereporter)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่าภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวเปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเป็น 40 โรค รองรับเขตสุขภาพที่ 11 ได้ 300 ตัวอย่าง/วัน เพิ่มการเข้าถึงบริการ หนุนนโยบายส่งเสริมมีบุตร พร้อมระบุเกือบ 4 เดือนเจอเสี่ยงโรคฉี่หอม 1 ราย ส่งตรวจยืนยันที่ รพ.ศิริราช และติดตามทารกประเมินสุขภาพ พร้อมลงทะเบียนทารกในระบบของศูนย์โรคหายาก นอกจากนี้ ยังพบภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด 59 ราย โดยได้แจ้ง รพ.ผู้ส่งตรวจ เพื่อตรวจยืนยันและรักษาทารกแล้ว</p>	-
<p><b>บทบาทของ อสม. ช่วงถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า อสม. ยังคงปฏิบัติงาน ภายใต้ สธ. เช่นเดิม ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะมีการถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ.หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการทำงานของ อสม. ยังเป็นไปตามนโยบาย สธ. อยู่ภายใต้การดูแลของ สสอ. ผู้รับหน้าที่รับรอง ทำการอบรม อสม. ซึ่งมีผลทั่วประเทศ ไม่ได้เฉพาะแค่ถ่ายโอนเท่านั้น และไม่กระทบงาน อสม.ที่ทำงานกับ รพ.สต. แม้ถ่ายโอนแล้ว ส่วนความคืบหน้าการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็น 2,000 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ พ.ร.บ.งบประมาณ ส่วนกรณี อสม. ได้รับบงชวงโควิด 500 บาท/เดือน เมื่อโควิดจบ ก็สิ้นสุดการเบิกจ่ายบงชวงดังกล่าว</p>	-
<p><b>รักษาโรคสะกดเงินด้วยตำรับยาสมุนไพร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่าทุกวันที่ 29 ต.ค. ของทุกปีถือเป็นวันสะกดเงินโรค ในปีนี้กำหนดภายใต้แนวคิด "Access for All" เข้าถึง เท่าเทียม ทั่วไทย ได้คุณภาพ จึงขอแนะแนวทางการรักษาโรคสะกดเงินด้วยตำรับยาสมุนไพรทั้งภายในและภายนอก เช่น ยาประสะผิวภายนอก ลดอาการผื่นแดงและอักเสบ ยาครีมบัวบก ช่วยสมานแผล เจลว่านหางจระเข้ เพิ่มความชุ่มชื้นแกผิว ทิงเจอร์ทองพันชั่ง แก้อาการผื่นคันตามร่างกาย และยาสมุนไพรรับประทานได้แก่ ยาเบญจโลกวิเชียร สรรพคุณกระทุ้งพิษ ถอนพิษ ยาเขียวหอม แก้กัวร้อน แก้กพิษภายใน ยาบำรุงโลหิต หรือการใช้ยาประคบเฉพาะราย ซึ่งเป็นยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน หรืออาจมีการทำหัตถการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การพอกยาสมุนไพร การแช่ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการใช้ยาจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์</p>	-
<p><b>ปัญหาบุคลากรด้านสุขภาพจิตขาดแคลน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ejan</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต เผยว่า ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา มีผู้ต้องรับการรักษาเพิ่มขึ้น 2 เท่า และคาดว่าเพิ่มมากขึ้นอีก แต่เนื่องจากคนไทยมีความรู้ และการตอบรับที่ดีต่อการรักษาสุขภาพจิตมากขึ้น เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ จึงมีความกังวลในเรื่องของจำนวนจิตแพทย์ที่ไม่เพียงพอ ปัญหาหนึ่งคือขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนสาขาจิตแพทย์ ดังนั้น เราควรสร้างความเข้าใจให้กับสังคมว่า ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตบางเรื่องไม่จำเป็นต้องไปพบจิตแพทย์ทันที หากไม่รุนแรงมาก อาจปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น ๆ ได้ เช่น อาสาสมัคร คนใกล้ชิด หรือคนที่เราไว้วางใจ หรือปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา หรือนักจิตวิทยาคลินิกก่อนที่จะขยับขึ้นไปพบจิตแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางด้านสุขภาพจิตมีการกระจายภาระที่เหมาะสม</p>	-
<p><b>ผู้ต้องขังป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.สสจ.น่าน เผยถึงกรณีพบผู้ต้องขังในเรือน จ.น่าน ป่วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น ปัจจุบันยืนยัน 6 ราย ทุกรายอาการไม่รุนแรง บางรายหายแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ขณะที่ผู้เสี่ยงติดเชื้อได้รับการดูแลป้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ มีผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงประมาณพันราย</p>	-
<p><b>ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ร่วมพิธีเปิดตัว “ศูนย์ต้นแบบ Medical</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Fitness to Drive Center” หรือศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ณ บริเวณ ชั้น 3 สปคท. เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่งมีมีอาการป่วยหรือมีโรคประจำตัวและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่</p>	
<p><b>สมุนไพรรักษาหลายโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, hfocus)          - สภาเภสัชกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดเสวนาวิชาการ เพื่อถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาหลายโรคจากประสบการณ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลักดันให้เป็น Soft Power สมุนไพรไทยของชาติ</p>	-
<p><b>ลูกจ้างถูกทารุณกรรม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, pptvhd36, ch7, thainews, ch3plus)          - นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษารมว.มท. และผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาลูกจ้างวัย 21 ปี ที่ถูกนายจ้างทารุณกรรม มาตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกายที่ สป,สธ. โดยคุณจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. พาทีมสุขภาพจิตมาให้การช่วยเหลือ พร้อมกล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ของ สธ. จนท.ตำรวจต้องเป็นผู้ส่งหนังสือมา เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ แต่สำหรับเคสนี้ ผู้เสียหายสามารถยินยอมด้วยตัวเองได้ ส่วนเรื่องผลการตรวจหากเป็นคดีความ จนท.ตำรวจต้องเป็นฝ่ายส่งเรื่องมาเช่นนั้นทาง สธ. จะไม่สามารถส่งผลตรวจกลับไปให้ได้ ซึ่งทาง สธ.ยินดีให้ข้อมูลทั้งหมด ตามกระบวนการ</p>	-
<p><b>นอนหลับมากเกินไปเสี่ยงซึมเศร้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ หมอรามามาไขปัญหาสุขภาพ          - ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เผยว่า การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและร่างกาย แต่การนอนหลับมากเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น ทำให้อารมณ์เฉื่อยชา ไม่สดชื่น ไร้ชีวิตชีวา ในบางครั้งอาจรับประทานอาหารน้อยแต่ทำให้น้ำหนักเพิ่มได้ง่าย และการนอนที่มากเกินไปอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน วิธีแก้ไขอาการนอนมากเกินไป คือ เข้านอนไม่เกิน 4 ชั่วโมง กำหนดตารางเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวัน จัดห้องนอนให้โปร่งโล่ง ออกกำลังกายเป็นประจำ นั่งสมาธิหรือกิจกรรมเบา ๆ ทานอาหารเป็นเวลา และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟเย็น สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนช่วงเวลาเข้านอน</p>	-
<p><b>สารให้ความหวานแทนน้ำตาล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ejan          - นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพลสตางงานวิจัยเกี่ยวกับสารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่ม ไร้น้ำตาล เสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์ สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ กรมอนามัยโลกได้เคยออกมาเตือนว่า สารให้ความหวานแอสปาร์แตม ซึ่งมีกพบได้ใน น้ำอัดลม ผลไม้ และน้ำชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน</p>	-
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - นายมะกอแข็ง เจาะแต ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดชายแดนใต้ ยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เรื่องขอส่งเอกสารชี้แจงบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนจากสังกัด สธ. ไปสังกัด อบจ. ปังบฯ 67 เนื่องจากส่วนกลางได้กล่าวอ้างถึง 5 หน่วยงาน คือ สจจ.สสอ. รพช. รพค. และ รพท. มาเป็นประเด็นเพื่อให้เกิดปัญหาการถ่ายโอนฯ ล่าช้า และเกิดความขัดแย้งในหลาย ๆ เรื่อง จึงอยากขอให้ รมว.สธ. หาทางออกเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริการประชาชน</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ          - สปสช. ชี้แจงกรณีมีการแชร์ว่า สามารถตรวจสอบสิทธิเกี่ยวกับ สปสช. ได้ทางไลน์ check-sith เป็นข้อมูลเท็จ สปสช. ไม่เคยมีการจัดทำการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งมีฉฉาชีพได้แอบอ้างหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน</p>	-
<p><b>จับบุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย          - จนท.ตำรวจ สภ.สมุทรสงคราม แลลงผลงานจับกุม 2 พี่น้อง พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง 143 ตัว หัวบุหรี่ 1,142 ตัว พร้อมเครื่อง-น้ำยา ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ และยาจิตเวช อีก 22 รายการ หลังเยาวชนร้องเรียน มีนักเรียน ป.6 - ม.3 นิยมมาซื้อสูบ และบางสูตรก็นำไปผสมกับน้ำกระเทียม สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพ</p>	-
<p><b>แก้ปัญหาราคายาสูบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)          - ภาควิชาเภสัชวิทยา ร้อยยาสูบประเทศไทย เผยภายหลังร่วมประชุมกับคณะ กมธ.การคลัง เสนอ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาราคายาสูบตกต่ำ ย้ำรัฐต้องปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุน แก้ไขอัตราภาษีให้เหมาะสม เร่งปราบบุหรี่เถื่อน และผลักดันทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเป็นโอกาสให้ชาวไร่ ชี้ปัญหาเก่ายังไม่ทันแก้ วอนรัฐอย่าเพิ่มปัญหาใหม่จากการแบนส่วนประกอบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- สธ.อินโดนีเซีย เผยว่า ได้เพิ่มการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14 ราย หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งหมดเป็นชาย วัย 25-29 ปี และอยู่ในกรุงจาการ์ตา ไม่เคยมีประวัติรับการฉีดวัคซีนโรคฝีดาษวานร</p>	-